

Số: 18 /TB-PGDĐT

Chư Sê, ngày 29 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý chuyên môn tại trường THCS Nguyễn Chí Thanh

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Kiểm tra chuyên môn các trường THCS, Tiểu học và THCS, trường PTDT Nội trú và Bán trú THCS năm học 2018-2019; Quyết định số 46/QĐ-PGDĐT ngày 15/03/2019 của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Chư Sê về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, quản lý chuyên môn tại trường THCS Nguyễn Chí Thanh từ ngày 21/03/2019 đến hết ngày 22/03/2019. Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Phòng GD&ĐT thông báo kết luận như sau:

A. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

I. Hệ thống hồ sơ, sổ sách nhà trường

1. Việc phổ biến và thực hiện các văn bản về chuyên môn

Nhà trường đã cập nhật và triển khai các văn bản chỉ đạo chuyên môn của cấp trên đến các tổ chuyên môn, giáo viên trong nhà trường đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên một số văn bản chuyên môn của nhà trường chưa được lưu trữ ở bộ phận văn thư.

Có các quyết định do Hiệu trưởng ban hành như: Quyết định thành lập các tổ chuyên môn; Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; Quyết định thành lập Hội đồng thi đua; Quyết định phân quyền quản lý sổ điểm điện tử.

Hồ sơ Hội đồng trường: Có quyết định thành lập Hội đồng trường; có sổ biên bản họp, có kế hoạch, Nghị quyết Hội đồng trường. Hội đồng Trường đã xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; Quyết nghị về các mục tiêu, phương hướng, kế hoạch phát triển của nhà trường đồng thời thực hiện giám sát các hoạt động của Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

2. Sổ điểm điện tử, học bạ

Hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân quyền cho các thành viên theo đúng chức năng nhiệm vụ.

Giáo viên chủ nhiệm đã cập nhật ngày nghỉ học của học sinh hàng tuần, đa số giáo viên cập nhật điểm kịp thời, đúng quy định; Nhà trường đã in sổ gọi tên ghi điểm; bảng điểm danh học sinh nghỉ học hàng tháng; thực hiện sửa điểm học sinh đúng quy định. Tuy nhiên còn một số giáo viên chưa cập nhật điểm kịp thời vào SMAS; chưa cập nhật điểm học kì I năm học 2018-2019 vào học bạ.

3. Hồ sơ công tác duy trì sĩ số học sinh

Nhà trường có xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp vận động học sinh đến trường cho năm học 2018-2019, đến thời điểm kiểm tra duy trì sĩ số đạt 99.4%.

